

Số: 05 /CT-UBND

Bình Phước, ngày 31 tháng 3 năm 2020

**KHẨN**

## CHỈ THỊ

### **Phát động đợt thi đua đặc biệt “Toàn dân chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bình Phước**

Theo kết luận của Bộ Chính trị: “Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, đang tác động toàn diện tới kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống của nhân dân, có thể kéo dài, khó dự đoán chính xác thời gian kết thúc. Nước ta đang phải đối mặt với nguy cơ lớn lây lan dịch bệnh và đang ở trong giai đoạn cần tập trung cao độ để kiểm soát lây nhiễm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Kết quả thời gian qua đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm, với sự đồng lòng, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sự nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chúng ta tin rằng dịch bệnh sẽ được ngăn chặn, sớm ổn định và phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội”.

Trên địa bàn tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào dương tính với COVID-19. Trong thời gian qua, tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Dự báo trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh trên thế giới và trên địa bàn cả nước sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Nhằm cùng với cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt **“Toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19”** với những nội dung cụ thể sau:

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống, tiếp tục quán triệt tinh thần **“chống dịch như chống giặc”**, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ: Dự phòng cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ;



nhân lực tại chỗ. Thực hiện tốt “mục tiêu kép” phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

3. Toàn thể ngành Y tế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để chế ngự dịch bệnh, không được chủ quan, không ngừng nâng cao cảnh giác. Giao Giám đốc Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Bộ Y tế phát động tại Công văn số 1435/BYT-TT-KT ngày 20/3/2020; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Luơng y như từ mẫu”, không quản ngại khó khăn, vất vả, thiệt thòi trong chăm sóc sức khỏe nhân dân; kịp thời phát hiện các tấm gương sáng, những điển hình tốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh để nhân rộng với quan điểm: mỗi hành động nhỏ là sức mạnh lớn tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Kịp thời biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các tấm gương tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh.

4. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tập trung công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời những đối tượng chống đối, đăng tin tuyên truyền xuyên tạc, gây hoang mang trong nhân dân, đối tượng chống đối không thực thi các quy định của pháp luật, quy định phòng, chống dịch bệnh, tội phạm hình sự khác như trộm cắp, gây rối, buôn lậu, sản xuất hàng giả... nhất là hàng hóa liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng làm tốt công tác quản lý biên giới, kiểm soát người và phương tiện qua lại biên giới nhằm ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh COVID-19; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh, trật tự tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung. Có kế hoạch phân công cán bộ, chiến sĩ thay ca kíp thường trực tại các địa điểm tổ chức cách ly tập trung; trang bị đầy đủ các phương tiện, vật tư y tế cho cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bị lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong khi thi hành nhiệm vụ.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cần tiếp tục có kế hoạch ứng phó khả năng dịch bùng phát mạnh hơn. Tiếp tục là lực lượng đi đầu tham gia phòng, chống dịch; vừa tổ chức phòng, chống dịch hiệu quả trong các đơn vị, vừa tổ chức cách ly, theo dõi cách ly tại các doanh trại và tham gia phòng, chống dịch tại các địa phương trong toàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, UBND các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập kiểm soát tốt tình hình biên giới, khu vực các cửa khẩu và tình hình người lao động, Việt kiều Campuchia về nước.

6. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp, đặc biệt tại cấp cơ sở tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19. Cấp ủy, chính quyền ở xã, phường, thị trấn phải phát huy vai trò nòng cốt của

lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế tham gia các hoạt động đông người; đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng; tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, phát hiện kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực, tự bảo vệ sức khỏe.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, định hướng công tác truyền thông để người dân hiểu, hạn chế hoạt động nơi công cộng, đông người nếu không cần thiết trong thời gian này. Khai báo thông tin đầy đủ, trung thực để có thể xác định nguồn lây một cách nhanh nhất và thực hiện cách ly đầy đủ những người tiếp xúc. Tuyên truyền để người dân tin tưởng, tuân thủ các chỉ đạo, hướng dẫn trong phòng, chống dịch của cơ quan quản lý nhà nước. Xử lý nghiêm đối với việc khai báo y tế không trung thực, trốn cách ly.

8. Các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực đổi mới, cải tiến cách làm việc nhằm thích ứng với bối cảnh phòng, chống dịch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc, học tập, thực hiện thủ tục hành chính; hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.

10. Tỉnh đoàn tích cực chỉ đạo, vận động đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn thanh niên, tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

11. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người; chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền.

12. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không đợi đến khi hết dịch bệnh mới thực hiện khen thưởng. Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn, thì xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoặc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tập thể, cá nhân ở địa bàn có diễn biến dịch phức tạp.

13. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, các cơ quan thông tin đại chúng đóng chân trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, nhất là đợt thi đua đặc biệt **“Toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19”** được Chủ tịch UBND tỉnh phát động tại Chi thị này, giành nhiều thời gian, thời lượng để tuyên truyền những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua và biểu dương, nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tạo sức lan tỏa trong xã hội; tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn ủng hộ tiền, lương thực và trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch, những khu cách ly, những trường hợp đang theo dõi, điều trị bệnh COVID-19.

14. Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt **“Toàn dân chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19”**, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua theo Công văn số 549/BTĐKT-VI ngày 26/3/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua, thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19./.

**Nơi nhận:**

- Ban ĐKT TW (HN, TP.HCM);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các DN tham gia khối thi đua của tỉnh;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- Đài PTTH và Báo BP;
- LĐVP, Phòng NC;
- Lưu: VT, (N01).



*Trần Tuệ Hiền*